

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh**

Ngày 30/8/2017, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về tình hình hoạt động của Hội nông dân các cấp trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo các sở, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh báo cáo khái quát tình hình hoạt động của Hội và phong trào nông dân tỉnh Thanh Hóa trong những năm vừa qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các sở, cơ quan dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

#### **I. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

1. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh ta đã đạt được thành tựu khá toàn diện, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự, an toàn trong khu vực nông thôn; nông nghiệp liên tục đạt kết quả khá cao và toàn diện; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, đến nay, đã có 01 huyện, 180 xã và 379 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 14,5 tiêu chí/xã; bộ mặt nhiều vùng nông thôn thay đổi; đời sống vật chất và tinh thần của dân cư ở hầu hết các vùng nông thôn được cải thiện; vị thế của giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao.

Những kết quả đạt được nêu trên có phần đóng góp quan trọng của các cấp Hội Nông dân trong việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; trong những năm qua, Hội Nông dân Thanh Hóa luôn là đơn vị dẫn đầu cả nước về các phong trào do Trung ương Hội phát động và có nhiều phong trào mang tính đột phá, chất lượng, được Trung ương Hội đánh giá cao. Hội đã thực hiện tốt vai trò, chức năng trong xây dựng tổ chức hội; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập huấn, cung cấp thông tin cho hội viên, nông dân thông qua nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn, thu hút đông đảo hội viên, nông dân hưởng ứng, tham gia, như: phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh. Hội cũng đã tích cực phối hợp với các tổ chức tín dụng để tín chấp cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân, góp phần

phát huy hiệu quả sử dụng vốn, giảm nợ xấu, nâng cao đời sống, thu nhập cho hội viên, nông dân; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nông dân; tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh.

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hội Nông dân đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

2. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội, phong trào nông dân Thanh Hóa vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của các cấp hội còn khó khăn; một số cấp hội chưa sâu sát tình hình diễn biến tư tưởng của nông dân, những khó khăn, vướng mắc của nông dân, tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, nông dân còn chưa quyết liệt; một số cấp hội chưa tích cực tìm hiểu các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về nông nghiệp, nông thôn để hướng dẫn, định hướng người dân trong quá trình tổ chức sản xuất; một số phong trào, hoạt động chưa thực sự có chất lượng, hoạt động của một số Hội cấp huyện còn xơ cứng, hình thức, chưa sát với thực tế.

## II. VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Để thực hiện tốt vai trò, chức năng của các cấp Hội Nông dân trong việc xây dựng giai cấp nông dân, phát triển các hoạt động của Hội, đề nghị Hội Nông dân tỉnh và các cấp Hội tập trung vào một số nhiệm vụ sau đây:

1. Trước hết, các cấp hội phải chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của nông dân trong từng thời kỳ có giải pháp tuyên truyền và vận động hội viên xóa bỏ nếp nghĩ cam chịu đói nghèo, thiếu ý chí vươn lên, không chịu đổi mới, không quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ của một bộ phận nông dân, nhất là khu vực miền núi; tuyên truyền, tập huấn kiến thức về cơ chế thị trường trong nông nghiệp, tư duy liên kết, hợp tác xây dựng thương hiệu trong sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp.

2. Về công tác xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên, Hội Nông dân tỉnh cần thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình và quan tâm, chỉ đạo hoạt động của hội cấp huyện, xã, nhất là việc tổ chức ký kết, hợp tác với các tổ chức tín dụng, các nhà cung cấp vật tư, phân bón nông nghiệp để tạo thuận lợi trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng và cung cấp vật tư, phân bón đảm bảo chất lượng cho hội viên, nông dân. Đối với việc phát triển hội viên, ngoài việc phát triển về số lượng, phải đặc biệt quan tâm bồi dưỡng chất lượng hội viên thông qua các hoạt động của hội, làm cho hội viên, nông dân thấy được vai trò, vị trí, tầm quan trọng khi tham gia tổ chức hội; đồng thời, nghiên cứu xây dựng quy định về tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cấp hội, làm cơ sở để đánh giá, xếp loại hằng năm, tạo được khí thế thi đua hoàn thành nhiệm vụ của Hội.

3. Về các phong trào nông dân:

- Về phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi:

+ Tiếp tục tập trung đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; trong đó, lấy

nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có uy tín làm nòng cốt, làm trung tâm để giúp nông dân nghèo vươn lên thoát nghèo; nông dân có điều kiện sản xuất tổ chức lại sản xuất theo hướng từ sản xuất kinh tế hộ nhỏ lẻ, sang sản xuất lớn, liên kết hợp tác theo chuỗi và tiến tới thành lập doanh nghiệp; từ coi trọng năng suất, sản lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng đáp ứng yêu cầu hội nhập, nâng cao đời sống nông dân.

+ Kịp thời phát hiện, xây dựng, tổng kết, phổ biến nhân rộng, nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình điển hình về thoát nghèo và khen thưởng cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

+ Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương tham gia xây dựng, thực hiện chính sách phát triển kinh tế hộ.

- Về phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới:

+ Tập trung chỉ đạo các cấp hội, đặc biệt là hội cơ sở quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong việc góp sức xây dựng nông thôn mới, đảm bảo phù hợp với thực tế.

+ Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, vận động với tăng cường các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề, nâng cao thu nhập cho nông dân.

+ Kịp thời tổng kết, tôn vinh, cổ vũ các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp xây dựng nông thôn mới để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

- Về phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh: Tập trung chỉ đạo các cấp hội, đặc biệt là hội cơ sở quan tâm, chủ động phát hiện những vấn đề mất an ninh, trật tự, những vấn đề có thể nảy sinh mâu thuẫn để kịp thời tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp có giải pháp chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời.

4. Về các hoạt động hỗ trợ nông dân: Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với các tổ chức tín dụng để thực hiện việc tín chấp cho nông dân vay vốn, phát triển sản xuất; hỗ trợ nông dân thông tin về các mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu của cả nước, của tỉnh; thông tin về khoa học, công nghệ, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ; thông tin và hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp trong sản xuất, cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm thông qua các phương tiện thông tin truyền thông và tham quan, học tập kinh nghiệm. Quan tâm hỗ trợ nông dân giải quyết các khó khăn, vướng mắc; bảo vệ lợi ích của người nông dân khi gặp khó khăn, vướng mắc về pháp lý.

5. Về tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh: Các cấp Hội Nông dân cần chủ động tham gia vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là tham gia vào các cơ chế, chính sách, các quy hoạch liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đề xuất với chính quyền các cấp có các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân, bảo vệ quyền lợi của nông dân.

Yêu cầu các ngành, các cấp khi xây dựng các cơ chế, chính sách, các quy hoạch liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn cần nghiên cứu mời Hội Nông dân cùng cấp tham gia phản biện.

### III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Về đề nghị ban hành quy định đối tượng, tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi; Hội Nông dân tổ chức phong trào giỏi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: Giao Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh khẩn trương thẩm định hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh.

2. Về Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa: Giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng.

3. Về Đề án khởi sự doanh nghiệp trong nông dân: Ngày 29/11/2016, Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kết luận số 55-KL/TU về phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành kế hoạch hàng năm về đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh nghiên cứu Kết luận số 55-KL/TU ngày 29/11/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh và kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh, chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn, tập hợp các hộ nông dân có tiềm năng về đất đai, có nhân lực tốt để phát triển thành doanh nghiệp, gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp danh sách tham dự các lớp huấn luyện, đào tạo do tỉnh tổ chức.

4. Về Đề án tổ chức cán bộ, hội viên nông dân đi nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm: Đề nghị Hội Nông dân tỉnh nghiên cứu, chọn lựa các mô hình tiêu biểu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để chọn lựa các hộ nông dân tham gia nghiên cứu, học tập trên cơ sở phải phân loại được các hộ theo tiêu chí về điều kiện kinh tế, nhu cầu nghiên cứu, học tập các loại mô hình sản xuất.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở các chương trình nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm hàng năm của ngành, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, nghiên cứu một số chương trình phù hợp để ưu tiên bố trí cho cán bộ, hội viên nông dân tham gia.

5. Về đề nghị hỗ trợ cho mỗi Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố 01 mô hình về phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị: Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh nghiên cứu chính sách tái cơ cấu nông nghiệp, hướng dẫn các hội viên, nông dân đăng ký với UBND các huyện, thị xã, thành phố để được cấp có thẩm quyền xét duyệt hỗ trợ.

6. Về hỗ trợ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh: Đồng ý chủ trương; giao Sở Tài chính có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

7. Về đề nghị giao biên chế sự nghiệp cho Trung tâm Dạy nghề hỗ trợ nông dân tỉnh với số lượng từ 15 đến 17 người, và phê duyệt Đề án dạy nghề cho nông dân: Hiện nay, Trung ương đang có chủ trương tinh giản biên chế,

giảm đầu môi; do đó, UBND tỉnh chưa xem xét đề nghị giao biên chế sự nghiệp cho Trung tâm Dạy nghề hỗ trợ nông dân tỉnh.

8. Về đề nghị cấp xe mới hoặc kinh phí để đại tu xe ô tô: Hiện nay, Trung ương đang có chủ trương thắt chặt việc mua sắm xe ô tô công, hướng tới khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê xe để phục vụ công tác; do đó, chưa có cơ sở giải quyết đề nghị cấp xe mới; việc cấp kinh phí để đại tu xe ô tô, giao Sở Tài chính nghiên cứu bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2018, trình duyệt theo quy định.

9. Về đề nghị cấp phần kinh phí còn thiếu trong đầu tư Công trình sửa chữa, cải tạo trụ sở liên cơ quan Hội Nông dân - Hội Cựu chiến binh - Tỉnh đoàn Thanh Hóa: Giao Sở Tài chính nghiên cứu, bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2018, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

10. Về một số khó khăn, vướng mắc trong xuất khẩu lao động đối với các huyện 30a: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

11. Về đề nghị đầu tư nâng cấp nơi làm việc cho cán bộ hội ở xã, phường, thị trấn: Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 12/6/2017 về đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc của Mặt trận Tổ quốc, khối đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và công sở xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020; theo đó, tỉnh sẽ bố trí kinh phí để giải quyết cơ bản nơi làm việc cho Mặt trận Tổ quốc, khối đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và công sở xã trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các sở: Nội vụ, KHĐT, NNPTNT, Tài chính, LĐTBXH;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- NH NNPTNT - CN Thanh Hóa;
- NH Chính sách xã hội - CN Thanh Hóa;
- Lưu:VT, THKH.

TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Thanh Hải